

TẶNG ĐOÀN PHẬT GIÁO BHUTAN THĂM TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC



Sáng ngày 04/04/2024 (26/02/Giáp Thìn), Tăng đoàn Phật giáo Bhutan đã có buổi đến thăm, giao lưu với Chư tôn đức [Phân viện Nghiên cứu Phật học VN](#) tại Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu Phật học tại chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, Hà Nội.

Tác giả: **Nguyễn Thuý Anh**

Sáng ngày 04/04/2024 (26/02/Giáp Thìn), Tăng đoàn Phật giáo Bhutan đã có buổi thăm, giao lưu, trao đổi học thuật, công tác nghiên cứu Phật học với Chư tôn đức Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học.



Ảnh: Anh Minh

Đón tiếp Tăng đoàn Phật giáo Bhutan, đại diện Giáo hội, Phân viện NCPHVN tại Hà Nội và Tạp chí NCPH có Hòa thượng Ts Thích Gia Quang, Phó chủ tịch HĐTS - GHPGVN, Viện trưởng Phân viện NCPHVN tại Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí NCPH, Thượng toạ Thích Thanh Huân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TTTT T.Ư, trụ trì chùa Pháp Vân, Hà Nội và các cán bộ, nhân viên Phân viện và Tạp chí.

Đại diện Phật giáo Bhutan có HT.Karma Rangdrol Rinpoche, Phó Pháp Chủ - Trưởng ban Giáo dục Phật Giáo của Tu viện Trung ương Bhutan, cùng Tăng đoàn và một số Phật tử tháp tùng.



Ảnh: Anh Minh

Cuộc gặp gỡ trao đổi nghiên cứu trong công tác Phật giáo diễn ra trong không khí trang nghiêm, hòa hợp. Đại diện Phật giáo hai nước cũng đã trao đổi chân tình về những lĩnh vực mà các Ngài được Phật giáo mỗi nước công cử, phụ trách.

Hòa thượng Gia Quang chia sẻ là đã từng đến thăm và giao lưu với Phật giáo Bhutan, Hòa thượng đánh giá cao đời sống hạnh phúc của người dân đất nước bạn, nhờ việc hành trì và thấm nhuần tư tưởng Phật giáo mà người dân Bhutan đã có được những thành tựu đáng tự hào. Hòa thượng ngợi ca đến nét đẹp gần gũi giữa con người với thiên nhiên tại Bhutan, đất nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới, người dân thân thiện hòa đồng, cuộc sống yên bình.



Ảnh: Anh Minh

Phó pháp chủ Phật giáo Bhutan chia sẻ chuyến hoằng pháp tại Việt Nam lần này sẽ kéo dài trong 2 tuần, đoàn sẽ thăm quan những địa điểm Phật giáo cũng như tìm hiểu về đời sống, văn hoá Phật giáo Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Phó pháp chủ Bhutan chia sẻ sự khác biệt giữa 2 nước là ngôn ngữ, về tư duy lối sống, nhưng văn hóa và niềm tin tôn giáo Phật giáo giữa 2 nước có sự tương đồng.

Tại đây Ngài chia sẻ Phật giáo Bhutan phát triển thịnh hành ở đất nước này và hoạt động rất tốt, Ngài cũng đánh giá cao sự hành trì Phật giáo tại Việt Nam. Phó pháp chủ mong rằng nền Phật giáo 2 nước sẽ cùng đồng hành để phật pháp ngày càng được hành trì nhiều hơn tại 2 đất nước cũng như trên toàn thế giới.



Ảnh: Anh Minh

Phó pháp chủ khẳng định tất cả tinh túy trong giáo lý Phật đà là lòng từ bi cho nên mỗi người hành trì Phật pháp phải nắm vững và biết cách vận dụng thực tiễn tâm từ bi. Nếu như làm được điều đó, trên thế giới sẽ không có bệnh tật, không có chiến tranh. Phó pháp chủ kính chúc Phật giáo Việt Nam mãi trường tồn và nền văn hoá Phật giáo giữa 2 nước mãi hưng thịnh.

HT.Thích Gia Quang giới thiệu Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cũng như Tạp chí Nghiên cứu Phật học là nơi lưu giữ những tư liệu Phật giáo qua nhiều năm, là nơi có những tác phẩm nghiên cứu về Phật giáo có giá trị.

Kết thúc buổi gặp gỡ, đại diện Tăng đoàn Bhutan và HT.Thích Gia Quang, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội cùng trao những tặng phẩm Phật giáo ý nghĩa, tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm trước cổng Tam quan chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Tác giả: **Nguyễn Thuý Anh**